

NGƯỜI PHỤ NỮ UY LỰC TRONG CHIẾN DỊCH CHỐNG GIÀN LẬN

HỘI THI GIẢI THƯỞNG



SẢN PHẨM TRUYỀN THÔNG

TỈNH ĐỒNG NAI NĂM 2016

Phạm Thị Dương

Chuyên viên Văn Phòng Sở KH&CN

NGƯỜI PHỤ NỮ UY LỰC

TRONG CHIẾN DỊCH CHỐNG GIAN LẬN

Trong một xã hội hiện đại ngày này, đất nước của chúng ta đã, đang và sẽ dần trở nên hội nhập với thế giới đầy tính công nghệ và mạng lưới của truyền thông. Vì vậy, nhịp sống của tất cả mọi người cũng dần trở nên nhanh hơn, bởi lẽ là vì họ phải lo cho cuộc sống mưu sinh cơm, áo, gạo, tiền cũng chính bởi vì lẽ đó mà đạo đức của con người cũng đã dần trở nên bị suy thoái trong xã hội hiện đại ngày nay. Đó cũng chính là lý do mà những vấn nạn gian lận đã bắt đầu bùng phát trên những mặt báo, trên những kênh phương tiện truyền thông xã hội hằng ngày về những vấn đề như: thực phẩm giả, thực phẩm ôi thiu, hàng giả, hàng nhái, nhưng đặc biệt ở đây nạn gian lận mà tôi muốn nhắc đến trong bài viết này đó chính là vấn đề gian lận xăng dầu và gian lận vàng trên toàn quốc nói chung và ở tỉnh Đồng Nai nói riêng.

Đâu đó chúng ta sẽ bắt gặp hai từ “gian lận” trên báo đài, tivi, internet.... thì tâm lý của chúng ta bắt đầu có một sự hoang mang và lo lắng không hề nhẹ về hiện tại cũng như là tương lai của chính chúng ta. Tất cả những người mà chúng ta yêu quý để rồi từ đó chúng ta phải tự hỏi chính bản thân mình một câu hỏi liệu rằng cuộc sống và tương lai của chúng ta sẽ trôi dạt về đâu khi vấn nạn gian lận càng ngày càng trở nên lấn áp. Tuy nhiên, một câu tục ngữ mà ông cha ta đã để lại và được lưu truyền từ đời này sang đời khác đó chính là “*Võ quýt dày sẽ có móng tay nhọn*”. Câu tục ngữ này nó cũng chính là câu dẫn để cho tôi có cơ hội được giới thiệu đến với mọi người về người phụ nữ uy lực mà tôi muốn nhắc đến trên dòng tiêu đề

đầy xúc cảm này. Người phụ nữ uy lực mà tôi muốn bày tỏ những nỗi niềm, những tình yêu và cả những sự ngưỡng mộ đó chính là chị **Đỗ Ngọc Thanh Phương Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai** người mà sẽ cùng tôi đi xuyên suốt qua bài viết này và tôi cũng hi vọng rằng những tiếng vang, những thành công và cả những sự gian nan mà chị cống hiến cho xã hội này cũng sẽ làm cho bài viết của tôi trở nên nổi bật và thành công như chính con người của chị.

Chị sinh ra và lớn lên ở Vùng ven ngoại ô Tp. Biên Hòa, chị cũng như bao người phụ nữ khác, chị rất là bình dị và gần gũi với mọi người. Thuở nhỏ chị lớn lên trong một gia đình hết sức khó khăn chính vì vậy mà chị đã vượt qua những nghịch cảnh trong cuộc đời của chính mình để trở thành *“Nữ tướng chống gian lận xăng dầu và chống gian lận vàng”* như bao nhiêu mặt báo đã ca ngợi và tuyên dương. Tôi cảm thấy bản thân mình thật là may mắn và hạnh phúc khi chúng tôi là đồng nghiệp của nhau trong cùng một cơ quan mang tên “Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai”. Trong bài viết này tôi mệnh danh cho chị là người phụ nữ uy lực. Bởi lẽ, chị là một con người không phải chỉ biết dùng uy tín của mình để chống lại nạn gian lận xăng dầu và gian lận vàng mà chị còn phải dùng chính sức lực của bản thân mình để chị thể hiện được cái quyền đó một cách tối ưu và trọn vẹn nhất có thể để ngày hôm nay tôi có thể mệnh danh cho chị **“NGƯỜI PHỤ NỮ UY LỰC”** trong trái tim và tâm hồn của riêng tôi.

Lần đầu tiên tôi bắt gặp được một bài báo trên Internet, bài báo ấy viết về người phụ nữ mà tôi không chỉ yêu quý mà còn rất khâm phục về tài năng và cả những sự cống hiến mà chị đã dành cho tỉnh Đồng Nai. Chị là một con người nhẹ nhàng nhưng vô cùng mạnh mẽ, lời nói luôn luôn đi kèm với hành động. Nói đến lời nói đi kèm với hành động thì lại làm cho tôi gợi nhớ lại người phụ nữ uy lực này người phụ nữ mà có câu slogan gắn liền với mục tiêu kiểm tra, xử lý, ngăn chặn hành vi gian lận trong kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ không chỉ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà còn tạo lập môi trường kinh doanh vàng trang sức,

mỹ nghệ lành mạnh, cạnh tranh công bằng để thúc đẩy phát triển sản xuất và kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

***“Mua vàng khắp tỉnh Đồng Nai
Bán vàng bất cứ tiệm nào nơi đây
Tuổi vàng bất biến mọi nơi
Mua đây bán đó như nhau tuổi vàng”***



Chị Phương đang kiểm tra chất lượng vàng

Thế rồi với mục tiêu này, với kế hoạch này công sức của chị bỏ ra đã được đền đáp một cách vô cùng xứng đáng, chị đã nhận được **“HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG BA”** về thành tích xuất sắc đột xuất trong việc kiểm tra, xử lý, ngăn chặn hành vi gian lận và đề xuất biện pháp xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh vàng trang sức, mỹ nghệ”.

Kể từ khi chị nhận được giải thưởng này bản thân tôi cũng như tất cả những người đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có thể hoàn toàn tự tin để sử

dụng những trang sức mà mình yêu thích, đặc biệt là vàng để tôn lên vẻ đẹp cho chính mình. Với vai trò là một người phụ nữ, một người đại diện cho phái đẹp tôi muốn nói với tất cả mọi người rằng ở đâu có chị, ở đó mọi người có thể yên tâm và thỏa sức sử dụng những trang sức mà mình yêu thích trong tất cả buổi bữa tiệc, buổi dạ hội, đặc biệt là trong ngày trọng đại của chúng ta.

Với kết quả đạt được về kiểm tra xử lý gian lận trong kinh doanh vàng và giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người mua vàng chắc chắn sẽ được thử lại tuổi vàng, chất lượng vàng bằng một thiết bị vô cùng hiện đại mà tôi đã đề cập trong bài viết này. Niềm vui lại nối tiếp niềm vui khi thiết bị này đã được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chấp thuận việc **công nhận và chỉ định thử nghiệm vàng** cho Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Chi cục.



Sử dụng thiết bị để kiểm tra chất lượng vàng

Đó chỉ là ở khía cạnh của việc chống gian lận vàng, trang sức, mỹ nghệ còn ở khía cạnh khác như chống gian lận xăng dầu thì người phụ nữ uy lực này đã thể hiện mình như thế nào mà bao nhiêu người phải cúi đầu ngưỡng mộ. Hiện giờ tôi đang viết bài viết này tôi vẫn còn cảm thấy lo sợ về cái thời kỳ mà cái giá xăng lên giá chóng mặt nhưng rồi nó lại giảm đi từng đồng, từng đồng một. Tuy nhiên, giá cả không phải là nỗi lo lớn nhất của tôi cũng như tất cả mọi người. Mà cái nỗi lo mà ai cũng phải ngen ngào trong nước mắt đó là chất lượng và sự đo lường của những trạm xăng, tôi thắc mắc và tự hỏi rằng bình xăng của tôi nó không tự to ra, nó cũng không tự nhỏ đi, nó cũng không tự biến đổi từ bình xăng này sang bình xăng khác ấy mà giá thành liên tục tăng một cách chóng mặt mà chính bản thân tôi cũng không biết là vì lí do gì.

Đúng là cuộc sống này mọi thứ đều không công bằng, mọi người thì đều không trung thực nhưng để sống và tồn tại trong cuộc sống này chúng ta cần phải có niềm tin, niềm tin ấy cũng đã được đền đáp một cách xứng đáng khi chúng tôi có chị, có người phụ nữ uy lực này. Người phụ nữ với dáng người thanh mảnh và khuôn mặt hiền hậu, nhưng "ẩn chứa" bên trong con người ấy lại là một tinh thần thép. Chị đã không ít đêm thức trắng cùng với đoàn kiểm tra Chị nhập vai trinh sát để bắt quả tang "gian lận thương mại" tại hàng chục cây xăng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Quả thật, ít ai nghĩ rằng người phụ nữ này chính là “người phụ nữ uy lực” của những trạm xăng dầu gian lận. Vì tôi làm chung cơ quan với chị nên có một lần hai chị em tôi tâm sự cùng nhau chị chia sẻ: **“*Vì bản thân mình là người tiêu dùng, đồ ở trạm xăng đó thấy rõ hao hụt nên chị suy nghĩ phải đi trinh sát để nắm bắt sự thật và chị đã quyết định đi trinh sát và bắt tại trận các trạm xăng dầu gian lận*”** Chị khẳng định bằng một giọng nói rất hào hùng mà tôi cứ mừng tượng chị đang là một “người nữ anh hùng trong chống giặc ngoại xâm”, chị nói tiếp muốn thành công trong việc phát hiện gian lận của các trạm xăng cần có yếu tố bất ngờ và đột xuất.



Chị Phương nhập vai thành người dân để trình sát những trạm xăng dầu

“Theo quy định của Bộ thì 10 lít cho sai số là 0,3%, đối với đoàn kiểm tra là 0,45%. Nhưng khi trình sát, chị đã phát hiện sai số lên đến 2 -15%. Như vậy với 10 lít bán ra, doanh nghiệp đã ăn cắp của khách hàng đến 1,5 lít”

Chị làm một phép toán đơn giản để tất cả mọi người dễ hình dung. Nhưng người dân vẫn thắc mắc những chiêu trò gian lận và lừa đảo mà các doanh nghiệp của các trạm xăng dầu trên địa bàn tỉnh áp dụng là gì? Chị cho biết, giống như các hình thức gian lận xăng dầu từng được phát hiện trước đây, việc gắn chip điện tử tại các cây xăng trên địa bàn tỉnh khiến cho lượng xăng thực tế mà khách hàng nhận được ít hơn so với số hiển thị trên đồng hồ. Tuy nhiên, theo lời kể của chị đây là một hình thức gắn chip hoàn toàn mới: “Trước đây, nếu muốn gắn chip làm thay đổi đồng hồ, người ta phải đấu vào bộ chỉ thị trên mạch. Ở trường hợp này, tem bảo đảm của Tổng cục Đăng kiểm vẫn còn nguyên. Như vậy, chip có tác dụng bỏ qua bộ chỉ thị mà tác động trực tiếp lên đồng hồ”. Chính vì lý do này, cả

3 đồng hồ hiển thị đơn giá, số lít và tổng số tiền trên mặt cây xăng luôn rất hợp lý trong mọi trường hợp. Để xác định sai số chính xác, cần phải đo bằng bình chuẩn của Tổng cục Tiêu chuẩn và đo lường chất lượng.



Chip điện tử khiến khách hàng phải chịu thiệt khoảng 800 đồng mỗi lít xăng

Trong năm 2015 với kết quả kiểm tra xử lý gian lận trong kinh doanh xăng dầu và thực hiện chuẩn hóa IC chương trình của cột đo xăng dầu, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có Quyết định số 33/QĐ-TDC ngày 25/01/2016 về việc **chỉ định thử nghiệm xăng dầu** cho Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Chi cục. Chị đã được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tặng Bằng khen đột xuất về thành tích xuất sắc trong việc đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật trong kinh doanh xăng dầu tỉnh Đồng Nai và

được Báo cáo điển hình tại Hội thảo công tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng toàn quốc vào ngày 19 và 20 tháng 8 năm 2016 tại tỉnh Khánh Hòa.

Đồng thời chị cũng được hội đồng quản lý Quỹ giải thưởng tài năng nữ Việt Nam (thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) đã tổ chức bình chọn và xét tặng giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2016. Chị được xét giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2016 vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chống gian lận xăng dầu, đồng thời đưa ra các giải pháp công nghệ hữu hiệu để ngăn chặn tình trạng gian lận này. Ngoài ra, trong thời gian qua, chị cũng là người phát hiện, ngăn chặn hàng chục doanh nghiệp kinh doanh vàng trang sức kém chất lượng tại Đồng Nai. Cũng trong năm 2016, chị đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng 3 về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống gian lận trong lĩnh vực kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ.

Nhắc đến người phụ nữ uy lực này chị đã làm cho tôi gợi nhớ lại lá thư mà vị cựu tổng thống thứ 16 của Mỹ “Abraham Lincoln” gửi cho giáo viên của con trai ông ấy rằng ***“Trong xã hội này tất cả mọi người đều không công bằng, tất cả mọi người đều không trung thực. Tuy nhiên, trong mỗi người kẻ thù đâu đó sẽ có một người bạn, trong mỗi người vô lại chắc hẳn sẽ có một anh hùng, trong mỗi nhà chính trị quanh co chắc chắn sẽ có một nhà lãnh đạo tận tâm”***. Và tôi muốn dành đoạn trích trong lá thư này dành riêng cho chị một nhà lãnh đạo tận tâm, một người phụ nữ mà tôi vô cùng ngưỡng mộ bởi “chữ Tài và chữ Tâm” trong chính con người của chị.

Thông qua bài viết này tôi muốn gửi thông điệp đến cho tất cả mọi người, mọi nhà, mọi cơ quan đoàn thể, mọi cá nhân trong đó có bạn có tôi “Hãy chung tay cùng nhau chống gian lận” trên tất cả các lĩnh vực để đất nước ta phát triển một cách lành mạnh và nói không với gian lận.